



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๙/๓

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”  
และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๙๑๑

ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เพื่อรองรับและเป็นกรอบในการผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการดังกล่าว และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานฯ ให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานและแบบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ

จังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและขอให้ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ และจัดส่งผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onep.uem@onep.go.th รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)

ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 เลขที่ ๑๖๒๘  
 วันที่ ๐๖ ก.ย. ๒๕๖๔  
 จังหวัด ชลบุรี

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๙๑๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”  
 และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เลขที่ ๐๘๖๘๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ที่ ทส ๑๐๑๑.๔/๑๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๐๖ ก.ย. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เพื่อรองรับและเป็นกรอบในการผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการดังกล่าว และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานฯ ให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาฯ ตอบ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ” เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานและแบบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ เพื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้นำข้อมูลที่ได้รับ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวต่อไป ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ

/ทั้งนี้ขอ...

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onep.uem@onep.go.th รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๘๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

กองส่งเสริมการค้าท้องถิ่น  
เลขรับ 2196  
วันที่ 24 ส.ค. 2564  
เวลา.....น.



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เลขรับ 38108  
วันที่ 24 ส.ค. 2564  
เวลา.....น.

ที่ ทส ๑๐๑๑.๔/ ๑๒๙๓๒

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” และ  
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๑.๔/ว ๑๐๗๖๕  
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ  
“แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เพื่อรองรับและเป็นกรอบในการผลักดัน  
แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ  
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และ  
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และ  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  
๒๕๖๔ และสำนักงานนโยบายฯ ได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่และ  
สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานฯ ให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว  
อย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง ขอบความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาฯ  
ตอบ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ” เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา  
๐๘.๓๐ - ๑๒.๕๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Cisco Webex Meetings ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่า  
หน่วยงานของท่านมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  
เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนและผลักดัน  
การดำเนินงานตามมาตรการภายใต้แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  
ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่เอกสาร “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน  
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” และ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ” ให้กับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกขนาดทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการตอบ...

ในการตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ เพื่อสำนักงานนโยบายฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการประเมินสัดส่วนพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากรทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ และร้อยละพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่เมือง รวมทั้ง นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะเวลาต่อไป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทั้งนี้ ขอได้โปรดจัดส่งผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงานนโยบายฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [onep.uem@onep.go.th](mailto:onep.uem@onep.go.th) โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติงานฯ และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน ศรีงาม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔/๐๘ ๙๒๐๓ ๕๓๗๑ (สุรียพร/กัญติยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [sarabun@onep.go.th](mailto:sarabun@onep.go.th)

